

Số: /BC-TTHĐND

Sơn Động, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ngày 21/7/2023, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 9. Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét 27 báo cáo gồm: Các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, UBND, Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân huyện nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại khu vực huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND huyện; HĐND huyện thực hiện thảo luận tại hội trường và thông qua 12 nghị quyết, gồm: 02 nghị quyết về công tác cán bộ, 08 nghị quyết của UBND huyện trình, 02 nghị quyết của Thường trực HĐND huyện trình¹.

Từ kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện kiểm điểm, rút kinh nghiệm như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

1.1. Về công tác chuẩn bị kỳ họp

- Công tác chuẩn bị được Thường trực HĐND huyện triển khai sớm. Ngày 16/6/2023, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban

¹ (1). Nghị quyết quyết toán thu – chi NSNN năm 2022; (2). Nghị quyết ước thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023; dự toán thu– chi NSNN 6 cuối năm 2023; (3). Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023; (4). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 45/NQHĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động quy định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn huyện Sơn Động, giai đoạn 2022 – 2025; (5). Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND huyện Sơn Động quy định cơ chế hỗ trợ phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn huyện Sơn Động giai đoạn 2022-2025; (6). Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Sơn Động năm 2023-2024; (8). Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai thị trấn Tây Yên Tử từ cầu Thác Vọt đi trường THPT Sơn Động số 3; (9). Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2021-2026; (10). Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động, nhiệm kỳ 2021-2026; (11). Nghị quyết thông qua chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; (12). Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022.

MTTQ huyện, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND, các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức hội nghị để thống nhất dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thời gian cho công tác chuẩn bị văn bản phục vụ kỳ họp. Các Ban của HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện, các cơ quan để thẩm tra các báo cáo, tờ trình và các dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban ngắn gọn và đánh giá toàn diện hơn, tập trung và chú trọng vào những nội dung cần thảo luận, làm rõ, bổ sung các nội dung cần nhấn mạnh và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của Pháp luật, sát với thực tế của địa phương.

- Công tác tuyên truyền về kỳ họp được quan tâm. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông những nội dung cơ bản của kỳ họp. Chỉ đạo đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp kịp thời, góp phần vào thành công của kỳ họp.

- Tại kỳ họp, HĐND huyện tiếp tục duy trì và thực hiện kỳ họp không giấy, trước kỳ họp, các tài liệu đã được gửi đến đại biểu thông qua hòm thư công vụ của từng đại biểu, đồng thời đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện, tra cứu tại mã QR CODE và nhóm Zalo...

- Các ngành liên quan, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đã chủ động tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Tổ đại biểu tổng hợp, gửi về Thường trực HĐND huyện;

- Các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các cơ quan liên quan.

- Điều kiện phục vụ cho đại biểu HĐND huyện và kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

1.2. Công tác điều hành, tổ chức kỳ họp

Công tác điều hành kỳ họp được thực hiện theo đúng chương trình, bảo đảm yêu cầu về nội dung, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, đúng quy định pháp luật, dành thời gian hợp lý cho các đại biểu HĐND và cơ quan, đơn vị thực hiện phiên thảo luận tại hội trường. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, tại kỳ này, HĐND huyện đã tổ chức phiên thảo luận, trao đổi. Trong đó có 10 đại biểu phát biểu (trong đó có 04 đại biểu HĐND huyện, 06 đại biểu cơ quan, đơn vị). Tại phiên thảo luận các đại biểu đã tập trung làm rõ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 như giải pháp tăng thu ngân sách; việc thiết lập hồ sơ

hiện trạng rừng trồng kinh tế giáp ranh với rừng tự nhiên; giải pháp thu hồi và quản lý, bảo vệ diện tích rừng sau thu hồi; Giải pháp giải ngân vốn các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các công trình đầu tư XDCB trên địa bàn huyện; công tác giải phòng mặt bằng để thực hiện các dự án; giải pháp quản lý các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện..., đồng thời các địa biểu nêu ra những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cấp có giải pháp tháo gỡ để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Phần lớn ý kiến thảo luận của đại biểu đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện cập nhật để giải trình, làm rõ qua phát biểu rại kỳ họp.

Các nghị quyết được thông qua bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, đúng quy định pháp luật Nhà nước và phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền kỳ họp HĐND huyện được quan tâm; các phiên họp toàn thể tại Hội trường được truyền thanh trực tiếp và tiếp âm trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và tại các xã, thị trấn, các thông tin về kỳ họp được tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đáp ứng nhu cầu thông tin của cử tri và nhân dân.

1.3. Các hoạt động sau kỳ họp

Ngay sau kết thúc Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp phục vụ tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND huyện. Đồng thời chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết trình Chủ tịch HĐND huyện ký và hoàn chỉnh hồ sơ Kỳ họp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các ngành và chỉ đạo tuyên truyền về kết quả Kỳ họp đến cử tri và nhân dân trong huyện.

1.4. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND&UBND huyện

Ngày 20/6/2023 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tổ chức họp Văn phòng HĐND&UBND huyện để phân công rõ nhiệm vụ đến từng công chức, viên chức, người lao động, lãnh đạo văn phòng những nội dung công việc cụ thể, rõ người, rõ việc đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ. Văn phòng đã chủ động thiết kế mã QR code, đính tài liệu kịp thời vào QR code để đại biểu HĐND huyện và khách mời khai thác, nghiên cứu tài liệu kỳ họp. Thành lập tổ công nghệ hỗ trợ kịp thời đại biểu HĐND huyện và các đại biểu, khách mời khai thác tài liệu kỳ họp. Công tác hậu cần, phục vụ chu đáo, kịp thời; công tác lễ tân, khánh tiết có nhiều đổi mới, tạo không khí phấn khởi góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

2. Hạn chế, tồn tại

2.1. Về công tác chuẩn bị Kỳ họp

Việc đề xuất các nội dung trình Kỳ họp của UBND huyện chưa kỹ, còn có báo cáo, tờ trình còn gửi chậm². Còn một số Tổ đại biểu HĐND tổ chức TXCT

² Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai thị trấn Tây Yên Tử Cầu thác Vọt đi trường THPT số 3 Sơn Động, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

muộn so kế hoạch đề ra, việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp của một số Tổ đại biểu HĐND gửi Thường trực HĐND còn chậm, muộn so quy định, còn đề đơn đốc nhiều lần³. Nhiều ý kiến tổng hợp, phân loại để giải quyết còn hạn chế, chưa rõ thẩm quyền giải quyết hoặc đề nghị, kiến nghị còn chung chung...

2.2. Công tác tổ chức Kỳ họp

Một số đại biểu HĐND huyện, đại biểu các ngành, địa phương tham dự kỳ họp chưa thực hiện nghiêm túc về thời gian làm việc của kỳ họp, còn đi muộn, làm việc riêng. Một số đại biểu thuộc cơ quan, đơn vị được mời tham dự kỳ họp chưa thực sự nghiêm túc, không cử đại diện cơ quan, đơn vị tham dự đủ thời gian kỳ họp⁴.

3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại

- Một số cơ quan, đơn vị tham mưu của UBND huyện chưa thực sự chủ động trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, vẫn đề chậm muộn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng tài liệu trình kỳ họp.

- Ý thức, trách nhiệm của một số đại biểu HĐND, khách mời chưa cao, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Kỳ họp.

- Một số Tổ đại biểu HĐND huyện còn chưa quan tâm đến chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tổ chưa thường xuyên trao đổi, đơn đốc, thống nhất, nhắc nhở đại biểu thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong hoạt động trước, trong và sau kỳ họp

- Một số đại biểu chưa dành nhiều thời gian để đầu tư, nghiên cứu chuẩn bị đóng góp ý kiến vào nội dung được Thường trực HĐND huyện gợi ý thảo luận.

Văn phòng HĐND&UBND huyện chưa làm tốt công tác nắm tình hình đại biểu, khách mời, ổn định tổ chức; việc theo dõi đại biểu tham dự kỳ họp và báo với chủ tọa kỳ họp chưa kịp thời.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

1. Về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp

- UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, thời gian theo Luật định; phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND huyện trong các khâu, quy trình, đảm bảo các dự thảo Nghị quyết khi xây dựng đúng trình tự, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương và có tính khả thi cao; sau thẩm tra phải kịp thời hoàn thiện tài liệu và gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện để đính tài liệu vào mã QR code của kỳ họp. Văn phòng HĐND&UBND huyện rà soát kỹ các văn bản các ngành tham mưu, đảm bảo đầy đủ tài liệu kèm theo Nghị quyết; các văn bản kèm theo phải

³ Tổ đại biểu HĐND huyện khu vực xã Đại Sơn, xã Phúc Sơn; Tổ đại biểu HĐND huyện khu vực thị trấn An Châu, xã An Bá.

⁴ Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng GD&ĐT; Phòng LĐ-TB&XH; Phòng TC-KH; Thanh tra; Ban Tuyên giáo; Ban Tổ chức; Ủy ban kiểm tra; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh;

được ký số, đóng dấu treo trước khi dính lên mã QR CODE.

- Các ban của HĐND huyện cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc đôn đốc UBND huyện, các ngành gửi tài liệu đúng thời gian theo quy định đảm bảo phục vụ công tác thẩm tra có chất lượng.

- Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, công tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri ngắn gọn, rõ ràng gửi về Thường trực HĐND huyện đúng quy định.

- Các đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; trên cơ sở thực tiễn hoạt động, chủ động nghiên cứu, thu thập đủ thông tin để phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề xuất những nội dung cần thảo luận, chất vấn sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, nhân dân quan tâm, những khó khăn vướng mắc cần đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới gửi về Thường trực HĐND đúng quy định.

2. Về hoạt động tại Kỳ họp

- Đại biểu cần nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kỳ họp, đồng thời phát huy quyền hạn của đại biểu trong thảo luận và quyết định tại kỳ họp; quan tâm nghiên cứu kỹ và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết đảm bảo các nghị quyết được thông qua thực sự phát huy hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò và tính chủ động của đại biểu và Tổ đại biểu trong thảo luận; nội dung thảo luận bám sát vào thực tế địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm.

Văn phòng HĐND&UBND huyện làm tốt công tác nắm tình hình đại biểu, khách mời, ổn định tổ chức, duy trì giờ giấc, thời gian của kỳ họp; theo dõi đại biểu tham dự kỳ họp, báo cáo kịp thời với chủ tọa kỳ họp.

Trên đây là Báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, hạn chế để các kỳ họp tiếp theo của HĐND huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội;
- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Thị Toan

